

Dấu ấn “Tam nông”

KỶ 4: CÒN ĐÓ NHỮNG KHÓ KHĂN

Những thành tựu Thái Bình đạt được sau 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn là tiền đề quan trọng để “Tam nông” tiếp tục là “làn gió mới” mang đến những đổi thay ngoạn mục trong đời sống xã hội ở nông thôn. Nhưng trên hành trình ấy, vẫn còn những tồn tại, hạn chế cần được nhìn nhận thẳng thắn và nỗ lực khắc phục thì mới có thể thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Bình sớm có nền nông nghiệp, công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nhiều rào cản

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Đến nay, nền nông nghiệp của Thái Bình có những chuyển biến tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, diện tích đất canh tác vẫn còn manh mún, quy mô sản xuất nhỏ lẻ ở dạng nông hộ, trung bình 4 - 5 sào đất nông nghiệp/hộ. Nông dân chưa mạnh dạn tham gia các tổ hợp tác, nhóm ưa thích mà mới chỉ dừng lại xã viên các HTX DVNN. Vì vậy, những hoạt động kết nối với doanh nghiệp hình thành các vùng sản xuất chuyên canh còn ít. Nhận thức của một bộ phận nông dân về sản xuất sản phẩm sạch, an toàn, hữu cơ còn hạn chế, mục đích chính vẫn là nâng suất mà chưa quan tâm tới giá trị nông sản. Người dân vẫn chủ yếu canh tác theo phương thức truyền thống, chưa mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tiêu chuẩn về sản xuất sản phẩm an toàn, hữu cơ...

Theo ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng: Thời gian qua, huyện đã chỉ đạo quyết liệt việc tích tụ ruộng đất song tình



Người chăn nuôi rất cẩn trọng để tránh ra cho sản phẩm. Trong ảnh: Mô hình chăn nuôi tổng hợp của anh Hà Đức Hạnh, xã Đông Hòa (thành phố Thái Bình).

trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ vẫn ăn sâu vào tiềm thức của nông dân, đây là rào cản không nhỏ trong quá trình đưa cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ cũng như phát huy lợi thế của sản xuất hàng hóa trong nông nghiệp. Không ít nông dân kém nhiệt tình đầu tư vào nông nghiệp, có xu hướng chuyển vốn sang đầu tư các lĩnh vực khác, không sản xuất nhưng lại vẫn giữ ruộng đất để “phòng cơ”. Việc tích tụ đất đai với quy mô lớn vẫn còn vướng về

cơ chế, chính sách nên chưa thúc đẩy sự phát triển. Cùng với những khó khăn trên thì công tác rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn vẫn còn nhiều bất cập. Nhiều quy hoạch ở cơ sở thiếu tính đồng bộ, công tác dự báo trong quy hoạch chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Nông dân mới sản xuất nhưng thiếu minh cơ mà chưa chú trọng sản xuất những thứ thị trường cần, trong khi ngành chức năng lại chưa dự báo chính xác

về nhu cầu thị trường để khuyến cáo nông dân. Việc phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản và chế biến thực phẩm gia súc còn chậm phát triển, chưa tương xứng với tiềm năng. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn theo hướng giảm tỷ trọng ngành Nông nghiệp và tỷ trọng lao động nông nghiệp còn chậm. Việc đầu tư áp dụng khoa học công nghệ vào chế biến nông sản còn hạn chế. Đầu tư

của doanh nghiệp vào nông nghiệp, nông thôn còn ít, thiếu ổn định, chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đáp ứng nhu cầu phát triển của nông nghiệp và khu vực nông thôn. Trong xây dựng nông thôn mới ở một số xã còn có tư tưởng coi trọng đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng mà chưa chú trọng đầu tư phát triển sản xuất, còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của cấp trên; một số địa phương chưa thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của tỉnh về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đầu là nguyên nhân?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những khó khăn, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết “Tam nông” ở Thái Bình. Yếu tố khách quan là do sản xuất nông nghiệp hiện nay tiềm ẩn rủi ro lớn, thường xuyên chịu tác động của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, tấn suất xuất hiện các tác động xấu của thiên tai ngày càng tăng, khó lường làm ảnh hưởng đến sản xuất.

Tiêu thụ nông sản hiện gặp nhiều khó khăn, thường xuyên diễn ra tình trạng “được mùa thì rớt giá” là do thiếu sự gắn kết giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Ông Đỗ Đức Minh, thôn Ngẫu Khê, xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ cho biết: Mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp chưa nhiều, thiếu chặt chẽ nên tiêu thụ nông sản đang là khâu ách tắc nhất. Thị trường đầu ra cho các sản phẩm chăn nuôi hoàn toàn phụ thuộc vào thương lái và thị trường nước ngoài mà chưa có sự điều tiết, hỗ trợ của ngành chức năng và cơ quan nhà nước nên khi xảy ra các đợt rớt giá nông dân vẫn là người thiệt nhất.

Cùng với đó, việc hướng dẫn, kiểm tra, tháo gỡ khó

khăn trong sản xuất của một số ngành chức năng, có lúc chưa kịp thời, còn rập khuôn, máy móc; nhất là trong thực hiện cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư sản xuất nông nghiệp, xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới, khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, khuyến khích cơ giới hóa, ứng dụng chuyển giao khoa học công nghệ... Một số địa phương, nhất là cơ sở thiếu chủ động, sáng tạo, chưa quyết liệt, sâu sát và cụ thể trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. Một số cán bộ, công chức xã còn hạn chế về trình độ, năng lực và trách nhiệm. Chất lượng nguồn nhân lực ở nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, như thiếu kỹ năng nghề nghiệp theo yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thiếu kiến thức về quản lý kinh doanh, thiếu tinh thần khởi nghiệp, nhạy bén theo yêu cầu của cơ chế thị trường.

Đồng chí Trần Huy Quân, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Những năm qua mặc dù trung ương và tỉnh bố trí nhiều nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn song vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển. Cơ chế, chính sách khuyến khích chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; cơ chế chính sách thực tế triển khai còn thiếu khả thi về nguồn vốn hỗ trợ. Một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư trong từng giai đoạn cụ thể chưa phù hợp với thực tiễn trong điều kiện mới, chưa đủ mạnh để tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nên thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

CỰU CHIẾN BINH NGUYỄN VĂN RƠI LÀM KINH TẾ GIỎI

Không chỉ năng động trong công tác hội, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Rơi, thôn Thanh Tây, xã Đông Lâm, huyện Tiên Hải còn là một trong những hội viên làm kinh tế giỏi, mỗi năm gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng từ làm nghề mộc.

Xuất ngũ về địa phương năm 1990, CCB Nguyễn Văn Rơi tìm hiểu thị trường trong và ngoài tỉnh để đầu tư phát triển kinh tế lâu dài cho gia đình. Thấy mặt hàng đồ gỗ gia dụng có khả năng tiêu thụ tốt, vợ chồng ông vay vốn ngân hàng, xây dựng xưởng mộc. Ông chia sẻ: Ban đầu, xưởng mộc của gia đình chỉ rộng 100m² với vài lao động, máy móc còn đơn sơ, đa số làm bằng thủ công nên việc kinh doanh còn khó khăn.

Với lòng yêu nghề và quyết tâm bám trụ với nghề sản xuất đồ gỗ, CCB Nguyễn Văn Rơi tích cực tìm hiểu, đổi mới mẫu mã các sản phẩm đáp ứng thị hiếu của khách hàng nên sản phẩm sản xuất đều bán hết đến đũa. Có vốn, ông đầu tư trang thiết bị máy móc mở rộng sản xuất. Bản thân không ngừng học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, tìm hiểu qua sách báo để bổ sung kiến thức kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. CCB Nguyễn Văn Rơi cho biết thêm: Những năm gần đây, gia đình tôi chuyển từ sản xuất đồ gỗ gia dụng sang kinh doanh các loại gỗ sồi, gỗ lim để tăng giá trị, đồng thời mở rộng thị trường, tiến tới sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Với những nỗ lực quyết tâm làm giàu, CCB Nguyễn Văn Rơi là tấm gương sáng về tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu. Ông được chính quyền và đoàn thể các cấp biểu dương, khen thưởng.

TIẾN ĐẠT



Xưởng gỗ của gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Rơi, xã Đông Lâm (Tiên Hải) cho thu nhập hơn 1 tỷ đồng/năm.

Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn



Những năm qua, ngành Nông nghiệp đã có nhiều nỗ lực để hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. Thường xuyên tuyên truyền, tập huấn tới cán bộ địa phương, nông dân về nguyên tắc “4 đúng” trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; hướng dẫn nông dân sản xuất rau an toàn; tuyên truyền, tập huấn cho nông dân về áp dụng IPM (quản lý dịch hại tổng hợp) cho cây trồng. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận nông dân giữ thói quen sử dụng thuốc bảo vệ thực vật chưa tuân thủ nguyên tắc “4 đúng”, dẫn đến hiệu quả phòng, trừ, chất lượng nông sản chưa được bảo đảm. Tình trạng lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật ngày càng phổ biến dẫn đến chi phí sản xuất tăng cao, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất tồn dư trong nông sản đã làm giảm sức cạnh tranh trên thị trường, ảnh hưởng đến sản xuất hàng hóa.

Ông Bùi Duy Đông, Chủ tịch UBND xã An Bình, huyện Kiến Xương



Bắt tay vào xây dựng nông thôn mới từ cuối năm 2011 song An Bình gặp nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện, trong đó khó khăn nhất là không có nguồn kinh phí, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện các tiêu chí. An Bình có hệ thống sông ngòi bao bọc nhưng lại chưa được đầu tư vào hệ thống giao thông, nhất là cầu nối với các xã còn nhỏ hẹp gây nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội, thông thương hàng hóa. Hơn nữa, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu từ sản xuất nông nghiệp nên khó huy động nguồn xã hội hóa. Kinh tế của địa phương chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 45%. Nguồn vốn đầu tư đầu tư địa phương đạt thấp dẫn tới nguồn vốn để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới hạn hẹp. Vì vậy, thời gian qua xã đã xây dựng lộ trình thực hiện từng việc, từng hạng mục của các tiêu chí còn thiếu song đến nay mới đạt được 11/19 tiêu chí và nợ đọng xây dựng cơ bản trên 10 tỷ đồng. Hiện tại, An Bình đang dồn sức hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phần đầu về đích nông thôn mới vào cuối năm 2018.

Ông Phạm Văn Trái, xã Minh Khai, huyện Hưng Hà



Gia đình tôi chăn nuôi theo mô hình tổng hợp từ 3 năm nay. Do không có vốn nên phải đầu tư theo phương châm lấy ngắn nuôi dài, mỗi năm thu lãi khoảng 200 triệu đồng. Tuy nhiên, trong chăn nuôi thường phải đối mặt với nhiều rủi ro như dịch bệnh, giá cả đầu ra bấp bênh khiến nhiều chủ hộ chăn nuôi lỗ nặng. Điển hình như năm ngoái có thời điểm giá thịt lợn hơi xuống thấp nhiều hộ điều đúng, khi giá lợn hơi lên cao không còn vốn để tái sản xuất. Chính vì những khó khăn trên nên không ít hộ chăn nuôi ở vùng nông thôn điều đúng, chuyển hướng sang làm những ngành nghề khác.

(còn nữa) NHÓM PHÒNG VIÊN

AN TOÀN GIAO THÔNG LÀ HẠNH PHÚC CỦA MỌI NGƯỜI, MỌI NHÀ

VỮ THƯ

Phần đầu hoàn thành hai dự án giao thông trọng điểm vào cuối năm 2018

Với sự tích cực vào cuộc của các địa phương, nhà thầu, đến nay hai dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn huyện Vũ Thư là đường ĐH.04 qua địa phận xã Đông Thanh và đường ĐH.05 qua địa phận xã Hồng Lý đã cơ bản hoàn thành, phần đầu đưa vào sử dụng cuối năm 2018, vượt kế hoạch đề ra từ 10 - 12 tháng.

Qua tuyên truyền, vận động, đại đa số người dân nơi có hai dự án đi qua đều đồng tình ủng hộ, tự nguyện tháo dỡ công trình, hiến đất nằm trong dự án để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Ông Trần Xuân

Chính, Chủ tịch UBND xã Hồng Lý cho biết: Đường ĐH.05 qua địa bàn xã được xây dựng từ rất lâu, chỉ có bề rộng mặt đường khoảng 3,5m, hai xe ô tô tránh nhau rất khó khăn, đã xuống cấp rất nghiêm trọng. Từ khi dự án được triển khai xây dựng, chính quyền địa phương và người dân ở đây đều rất phấn khởi. Dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.05 và tuyến nhánh qua địa phận xã Hồng Lý có chiều dài gần 4km, điểm đầu giao với đường đê tả sông Hồng tại Km153+170, điểm cuối giao với đường đê hữu Trà Lý tại Km0+550... Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, đại đa số

các hộ dân nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng đều đồng tình ủng hộ, hiến đất làm đường. Đến nay, địa phương đã bàn giao khoảng 1.000m² đất thổ cư, đất canh, nông nghiệp của 104 hộ dân cho đơn vị thi công. Hiện, chỉ còn 2 hộ dân với khoảng 50m² đất nằm trong dự án đang được địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong thời gian sớm nhất.

Ông Đỗ Xuân Hà, chỉ huy trưởng dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.05, Công ty Cổ phần Thịnh vượng TVT cho biết: Dự án được triển khai từ

tháng 3/2018, đến nay đã hoàn thành trên 90% khối lượng công trình với các hạng mục chính như hệ thống thoát nước dọc, công ngang đường, nền đường, mặt đường, kê mái taluy qua đoạn ao, mương bằng đá học... Trong thời gian tới, đơn vị thi công sẽ tiếp tục thi công láng nhựa và tổ chức lắp đặt biển báo hiệu đường bộ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trước ngày 30/10/2018, vượt kế hoạch đề ra khoảng 12 tháng.

Cùng với đường ĐH.05, đến nay dự án nâng cấp, sửa chữa đường ĐH.04 và tuyến nhánh qua địa phận xã Đông Thanh (Vũ

Thư) cũng đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng để xã Đông Thanh về đích trong xây dựng nông thôn mới. Đại diện đơn vị thi công, ông Nguyễn Mạnh Trinh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đông Đô - Thái Bình cho biết: Tuyến chính đường ĐH.04 có chiều dài 2,3km, điểm đầu giao với đê hữu Trà Lý tại Km1+450, điểm cuối giao với đê tả sông Hồng tại Km153+200. Tuyến chính được thiết kế theo quy mô đường cấp V đồng bằng, bề rộng nền đường 7,5m, bề rộng mặt đường phần xe chạy 5,5m, lề đường rộng mỗi bên 1m. Tuyến nhánh có chiều dài khoảng 767m, điểm đầu giao với đường tỉnh ĐT.454 tại Km10+220, điểm cuối giao với tuyến chính đường ĐH.04 tại Km0+800. Tuyến nhánh được thiết kế theo quy mô đường cấp IV đồng bằng, bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường phần xe chạy 7m, lề đường rộng mỗi bên 1m. Với sự tích cực vào cuộc của đơn vị, sau hơn 7 tháng thi công, đến

nay tuyến nhánh đã cơ bản hoàn thành, tuyến chính cũng đã thi công xong các hạng mục như kê đá, xây dựng rãnh thoát nước dọc hai bên đường, công ngang đường, nền đường, mặt đường... Hiện, Công ty đang tiếp tục triển khai 4 mũi thi công liên tục, phần đầu hoàn thành trước ngày 15/12/2018, vượt kế hoạch đề ra khoảng 10 tháng.

Ông Trần Xuân Quỳnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vũ Thư cho biết: Hai dự

án giao thông trọng điểm của huyện phần đầu “về đích” vượt kế hoạch có sự đóng góp không nhỏ của các nhà thầu thi công. Bên cạnh đó là sự đồng thuận của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư và nhà thầu. Ngoài hai dự án trên, hiện nay dự án đầu tư xây dựng công trình đường cứu hộ, cứu nạn Xuân Hòa - Việt Hùng cũng đang trong quá trình hoàn thành, bảo đảm kế hoạch đề ra. Đạt được những kết quả do

là do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện đã thường xuyên đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa phương tiện, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, bảo đảm chất lượng, kỹ thuật... Khi những dự án giao thông trên hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

PHẠM HÙNG



Công ty Cổ phần Thịnh vượng TVT huy động phương tiện, nhân lực thi công đường ĐH.05 qua địa phận xã Hồng Lý (Vũ Thư).